

“Lễ hội Hoa Phượng” cho Hải Phòng – Tại sao không?

* **Lệ Trang**

KỶ 2: Thêm một cơ hội bút phá cho du lịch Hải Phòng

Cây phượng vĩ được người Pháp du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, có đặc điểm sinh thái là bắt đầu nở hoa vào những ngày đầu tiên của mùa hè, không khí còn mát mẻ. Hoa phượng lại nở đúng vào thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn của thành phố Hải Phòng và đất nước: Ngày giải phóng miền Nam 30.4, ngày Quốc tế lao động 1-5, Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5, Giải phóng Hải Phòng 13-5, sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5...Đối với giới kinh doanh du lịch thì việc làm sao để thu hút nguồn khách đến với địa phương với số lượng đông, tập trung, nghỉ dài ngày luôn là bài toán khó. Trong khi đó, mùa hoa phượng kéo dài khoảng 1 tháng, từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6, là nhân tố thuận lợi giải quyết bài toán đó, đồng thời khắc phục tính thời vụ của du lịch Hải Phòng. Theo đó, các hoạt động trong Lễ hội Hoa Phượng sẽ thể hiện được chiều sâu, quy mô và tạo được điểm nhấn. Du khách sẽ có cơ hội ở lại Hải Phòng lâu hơn để thưởng thức các sản phẩm văn hóa, du lịch mang đậm nét văn hóa Hải Phòng.

Cùng bàn về ý tưởng tổ chức lễ hội Hoa phượng cho Hải Phòng, Ông Vân Nam (Nguyễn Kim Tín), nguyên giám đốc Sở thương nghiệp và du lịch Hải Phòng, sau này là Liên hiệp công ty du lịch, dịch vụ Hải Phòng (Hải Phòng Unitour) bày tỏ: “Tôi ủng hộ và hoan nghênh ý tưởng của các bạn để đưa du lịch Hải Phòng phát triển xứng tầm”. Ông Trương Phượng, nguyên Giám đốc công ty vận chuyên và hướng dẫn du lịch Hải Phòng, một trong những người có thâm niên, tâm huyết với du lịch Hải Phòng từ thời bao cấp đến kinh tế thị trường, chia sẻ với chúng tôi: “Tổ chức một lễ hội tầm cỡ như lễ hội hoa phượng nhằm quảng bá cho hình ảnh Hải Phòng là việc đáng ra ngành du lịch phải làm từ rất lâu. Đó là cách để chúng ta xây dựng, gìn giữ, quảng bá một thương hiệu mạnh của du lịch Hải Phòng nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, đó là hoa phượng. Lễ hội hoa phượng tại Hải Phòng, ngoài ý nghĩa quảng bá du lịch, ngoài lợi ích to lớn về mặt kinh tế, còn mang tính văn hóa, nhân văn sâu sắc. Thành phố nên trồng phượng dọc bờ biển Đồ Sơn, đặc biệt là khu Hòn Dấu, để những con tàu bạn bè năm châu quốc tế từ xa đã trông thấy biểu tượng hoa phượng đỏ của thành phố. Ngoài ra, trong lễ hội hoa phượng có thể tổ chức các cuộc thi như: “Người mẫu hoa phượng”, “Vương

miện hoa phượng”... cho đôi tượng học sinh, sinh viên, thanh niên...bởi hoa phượng luôn gắn với lứa tuổi học trò...”

KTS Nguyễn Minh Trí, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ đồng tình: “Hoa phượng với những cánh mỏng manh, đỏ thắm, lá phượng, nhất là lá non, trông giống như đuôi chim phượng là nguồn cảm hứng vô tận của các nhà nhiếp ảnh, kiến trúc, mỹ thuật...trong lễ hội, nên tổ chức các cuộc thi : Bình chọn những cây phượng đẹp và độc đáo; Kết hoa phượng; Tổ chức chương trình thơ nhạc hoa phượng đỏ; Triển lãm những bức ảnh đẹp về hoa phượng; Trưng bày các loại phượng độc đáo: Phượng đỏ, phượng vàng, phượng tím, phượng trắng. Điểm nhấn chính của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là một Phố Hoa. Đề nghị thành phố cho phép xây dựng PHỐ HOA tại dải trung tâm công viên cây xanh thành phố hoặc ở đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng. Phố Hoa Hải Phòng sẽ có cấu trúc tương tự như Phố Hoa ở Sài Gòn hoặc lễ hội Hoa ở Hà Nội với những hoạt động văn hoá bổ trợ đặc sắc, hấp dẫn lôi cuốn... Tôi hy vọng, lễ hội hoa phượng sẽ là nơi để trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hoa phượng, qua đó quảng bá hình ảnh của thành phố với bạn bè trong nước và quốc tế.”

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, từ nhiều năm nay, thành phố đã tiến hành việc trồng tập trung phượng ở tất cả các tuyến phố và ven đô, vừa là giữ gìn nét đẹp của “thành phố Hoa Phượng Đỏ”, vừa là chuẩn bị chào đón năm du lịch quốc gia 2013 sẽ được tổ chức tại Hải Phòng. Ngoài các phố cũ như: Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Lạch Tray; Hoa phượng còn được trồng ở các đường phố mới, đẹp, hiện đại như: Lê Hồng Phong, Lê Thánh Tông, Phạm Văn Đồng ; các cửa ô vào thành phố như: Quán Toan (theo quốc lộ 5, Thủy Nguyên, cầu Kiên (theo quốc lộ 10); các công viên lớn: Nguyễn Du, An Biên; khu cầu Lạch Long...Đặc biệt, đường ra khu du lịch Đồ Sơn sẽ là con đường hoa của thành phố...Đó là bước chuẩn bị đầu tiên, là điều kiện cần cho việc tổ chức lễ hội hoa phượng. Khách du lịch đến với lễ hội hoa phượng, ấn tượng đầu tiên là phải thấy được một điều, không có bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, cũng như trên thế giới, trồng nhiều hoa phượng như Hải Phòng. Du khách sẽ cảm thấy yêu mến, khâm phục thành quả của Đảng bộ, nhân dân thành phố trong việc giữ gìn, phát triển loài hoa này. Lễ hội Hoa Phượng được tổ chức sẽ là dịp để du khách ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa phượng ở nhiều thời điểm, nhiều góc độ khác nhau. Du khách có thể tham gia các cuộc thi chụp ảnh hoa phượng, chụp ảnh lưu niệm với hoa phượng, cắm trại... Du khách được thưởng thức các món ăn,

thức uống đặc trưng của Hải Phòng dưới tầng gốc phượng như: bánh đa cua, bún tôm, bún cá, bún riêu cua Hải Phòng, bánh mì cay Hải Phòng, nem cua bể, lẩu hải sản (cua đồng, ba ba, cá khoai...), cua rang muối, các loại bánh (bánh cẩu, bánh bèo, bánh đúc), ốc cay Hải Phòng, nộm giá Cát Hải... Việc thưởng thức ẩm thực dưới gốc cây phượng đem đến cho du khách cảm giác thi vị, lãng mạn.

Lễ hội Hoa Phượng, theo hình dung của ông Tuấn, sẽ bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn liền với hình ảnh hoa phượng. Thiết nghĩ, nên chăng, trong lễ hội hoa phượng, thành phố mời những văn nghệ sỹ, nhà thơ, nhà báo, những người yêu, gắn bó nhiều với Hải Phòng về dự, nói chuyện về Hải Phòng, sẽ chia những kỷ niệm với hoa phượng. Các chủ đề trong Lễ hội Hoa Phượng phải thể hiện thông điệp giới thiệu sự đổi mới, hội nhập và phát triển của thành phố, những nét đẹp tự nhiên của đất nước, nét tính cách con người rất riêng của Hải Phòng, tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, đặc biệt là vẻ đẹp của bãi biển Đồ Sơn, Cát Bà, Hòn Dấu resort - thế mạnh phát triển du lịch biển đáng tự hào của Hải Phòng. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ hội hoa phượng, thành phố phải mất 2 năm nữa, sớm nhất là đến năm 2013. Theo ông Tuấn, công tác quảng bá, giới thiệu về lễ hội hoa phượng phải tiến hành từ bây giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc đăng ký, chào bán tour tuyến du lịch trong dịp lễ hội phải được tổ chức chu đáo, có hệ thống. Trao đổi với chúng tôi về ý tưởng này, PGS. TS Bùi Xuân Đính, đang công tác tại Viện dân tộc học Việt Nam, người có nhiều năm giảng dạy tại Khoa du lịch Đại học Hải Phòng, Đại học Dân lập Hải Phòng cho biết: “Tôi rất vui khi biết Hải Phòng có ý tưởng tổ chức một lễ hội của riêng thành phố mang tên Lễ hội Hoa Phượng. Hoa phượng với màu đỏ thắm tươi, rực rỡ, nóng bỏng thể hiện phần nào tính cách, cốt cách con người Hải Phòng: Nồng nhiệt, hiếu khách, mạnh mẽ... Trong kinh doanh du lịch, yếu tố con người luôn đóng vai trò quan trọng. Tôi tin người Hải Phòng với những đức tính cần cù, chăm chỉ, cầu thị, giàu lòng hiếu khách...Người của biển ồn ào bề mặt mà lòng sâu thẳm, người của phượng đã nở là phải cháy mắt, cháy lòng sẽ làm nên một lễ hội thành công, ấn tượng. Du lịch Hải Phòng sẽ có thêm cơ hội bứt phá...” Thạc sỹ Đào Thị Thanh Mai, chủ nhiệm khoa Văn hóa- Du lịch, giảng viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng chia sẻ: “Ý tưởng tổ chức lễ hội hoa phượng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Hải Phòng mấy năm qua vốn mờ nhạt. Đây cũng là tin vui cho các sinh viên Khoa văn hóa du lịch, tạo cho các em cơ hội làm du lịch ngay trên quê hương mình. Tuy nhiên, cần suy nghĩ xem lễ hội hoa phượng sẽ kéo dài trong bao lâu. Theo tôi, lễ hội diễn ra trong khoảng 1 tuần là hợp lý.”

Như chúng ta đã biết, trên thế giới có Lễ hội Hoa Anh Đào của Nhật Bản. Với người Nhật, Sakura zensen tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Trong mùa hoa anh đào nở, nước Nhật như được bao phủ trong một đám mây hoa và những cánh hoa rơi rụng lá tả trong gió như một trận mưa hoa vừa kiêu hãnh vừa bi tráng. Không chỉ gói gọn trong phạm vi đất nước Nhật Bản, lễ hội này còn được đem đi khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Lễ hội hoa Anh Đào được coi là niềm tự hào của người dân Nhật Bản, mà nhờ nó, nền văn hóa, cũng như đất nước, con người, hình ảnh “quốc hoa” của nước xứ sở mặt trời được ngợi ca, quảng bá, tôn vinh trên toàn thế giới. Phượng vĩ được người Pháp du nhập vào trồng vào Việt Nam những năm cuối thế kỷ 19 tại các thành phố lớn. Từ đó đến nay, phượng vĩ là loài cây phổ biến của Việt Nam, Hải Phòng không phải là nơi duy nhất, song đây lại là nơi trồng nhiều phượng nhất cả nước. Đó cũng là lý do hoa phượng là loài hoa tôn vinh thành phố, là cốt cách, linh hồn, thể hiện sức trẻ của thành phố duy nhất trên thế giới có cái tên vô cùng thân thương: “Thành phố hoa phượng đỏ”.

Với những tiềm năng du lịch vốn có, những điều kiện cần và đủ, với nhiều ý kiến đóng góp, ủng hộ và quyết tâm vào cuộc của các nhà chuyên môn, những người có tâm huyết với ngành du lịch, chúng ta có quyền hy vọng, sau những thành công của nhiều sự kiện du lịch tổ chức tại Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng sẽ mang đến cho du lịch thành phố một diện mạo mới, một bước đột phá mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14, đưa Hải Phòng vươn lên tầm cao mới trong tương lai không xa...

Hết
